



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ อัตรา และดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ กำหนดให้ขึ้นบัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี โดยจะบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่และอัตรารว่างครั้งแรกตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีการคัดเลือกกรณีพิเศษในตำแหน่งอย่างเดียวกันที่ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังนี้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกฯ

๓. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จึงจะโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นได้

๔. การคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ผู้สมัครได้รับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้แล้วหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	หมายเลข ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔	นางสาวธัญพร คำลือวงศ์	
๒	๒๕	นายวุฒิพงษ์ ไชยสุข	
๓	๒๖	นายสหภาพ คำโฮง	
๔	๐๑	นางปัญญาพร ชารเลิศ	
๕	๐๗	นางสาวดาริน ไกยรัตน์	
๖	๑๓	นางสาวแสงดาว สนมศรี	
๗	๐๖	นายเกวลิน ฤทธิมนตรี	
๘	๑๘	นางสาวธัญจิรา โปสาราช	
๙	๓๙	นางสาวอรวรรณ นาทองห่อ	
๑๐	๒๙	ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี ภูครองนาค	
๑๑	๒๓	นางสาวอรอุมา ดวงจันทร์	
๑๒	๔๒	นางสาวพัชรนันท์ พลพันธ์	
๑๓	๑๐	นางสาวจิราภรณ์ ภูคงสด	
๑๔	๓๐	นางสาวเนตรชนก ชินเกต	
๑๕	๔๕	นางสาวศิริประภา มูลถา	

หมายเหตุ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ ๑ - ๕ มารายงานตัวและยืนยันเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์